

Số: 51/BC-UBND

*Thượng Lộ, ngày 13 tháng 6 năm 2019*

**BÁO CÁO**  
**Tình hình thực hiện công tác nội vụ**  
*( từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/05/2019)*

Thực hiện Quyết định số 1524/QĐ-SNV ngày 27 tháng 5 năm 2019 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thanh tra công tác nội vụ tại UBND huyện Nam Đông. Ủy ban nhân dân xã Thượng Lộ báo cáo tình hình thực hiện công tác nội vụ ( từ ngày 01/01/2017 đến 31/05/2019) như sau:

**I. Kết quả thực hiện**

**1.1. Công tác xây dựng chính quyền**

**1.1.1. Hoạt động của HĐND xã**

Tổng số đại biểu HĐND xã đầu nhiệm kỳ được bầu là 20 đại biểu, gồm có 4 tổ. Số lượng đại biểu đến tháng 5/2019 không biến động. Nhìn chung, số lượng đại biểu có đủ cơ cấu thành phần đại diện cho tầng lớp dân cư, dân tộc. Việc bố trí cơ cấu đại biểu như trên giúp cho HĐND xã nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của người dân và thực hiện nhiệm vụ của HĐND tốt hơn, kịp thời hơn.

Từ năm 2017 đến nay, HĐND xã đã tổ chức 04 kỳ họp thường kỳ. Tại các kỳ họp, Hội đồng nhân dân xã đã xem xét, thông qua 14 nghị quyết về hình hình thực hiện kinh tế- xã hội, thu chi ngân sách, chương trình giám sát của HĐND, phát triển kinh tế vườn,... Việc ban hành các Nghị quyết của HĐND được thực hiện đúng quy trình, thủ tục, thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật. Các văn bản sau kỳ họp được lưu trữ tại cán bộ Văn thư- Lưu trữ của xã.

Tại các kỳ họp, Thường trực HĐND xã đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên và điều hành phiên thảo luận, chất vấn và tổng hợp nội dung kỳ họp một cách khoa học, vì vậy chất lượng các kỳ họp được nâng cao, đảm bảo đúng Luật, đúng nội dung, chương trình; phát huy tính dân chủ, tập trung trí tuệ, đề cao trách nhiệm người Đại biểu nhân dân trong bàn bạc, thảo luận để từ đó đưa ra những định hướng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh của địa phương.

Trước các kỳ họp, Thường trực Hội đồng nhân dân xã phối hợp với UBND, UBMTTQVN xã, các Ban của HĐND và các ban ngành liên quan tiến hành tổ chức tốt các cuộc họp nhằm thống nhất công tác chuẩn bị, nội dung và tổ chức kỳ họp theo luật định. Trên cơ sở các nội dung đã thống nhất, Thường trực HĐND xã đề nghị các ban ngành liên quan chuẩn bị đảm bảo về thời gian và chất lượng; đồng thời phân công các Ban của HĐND xã thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp. Việc chuẩn bị nội dung các văn bản trình tại kỳ họp cơ bản đảm bảo chất lượng và thời gian theo quy định.

### 1.1.2. Hoạt động của UBND xã

- UBND xã đã sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách xã và ở 03 thôn cơ bản đảm bảo số lượng theo chỉ tiêu biên chế được giao và đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định. Hiện nay, số lượng cán bộ, công chức xã là 20/23 người, và số lượng cán bộ bán chuyên trách là 19 người. Việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách được địa phương quan tâm giải quyết kịp thời, đúng quy định; công tác đào tạo, bồi dưỡng được chú trọng triển khai.

- Việc bố trí, phân công công tác cho công chức bảo đảm phù hợp giữa quyền hạn và nhiệm vụ được giao với chức danh, chức vụ.

- Sau phiên họp thứ nhất của HĐND xã, nhiệm kỳ 2016-2021, UBND xã đã tiến hành rà soát, sửa đổi và ban hành Quyết định số 86/2016/QĐ-UBND ngày 01/08/2016 về Quy chế làm việc của UBND xã nhiệm kỳ 2016-2021; và Quyết định số 87/QĐ-UBND ngày 01/08/2019 về việc phân công nhiệm vụ giữa Chủ tịch, phó Chủ tịch và các thành viên Ủy ban nhân dân xã, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

- Hồ sơ của cán bộ, công chức được ghi chép đầy đủ các biểu mẫu theo Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Hiện số lượng hồ sơ lưu trữ tại cơ quan là 20/20 hồ sơ và giao cho Công chức VP-TK quản lý.

- Các kỳ họp thường kỳ, họp hội ý đầu tuần của UBND xã,.. được ghi chép đầy đủ vào sổ ghi biên bản các cuộc họp của UBND xã.

- Kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở:

Công tác phối hợp giữa chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể trong việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở được duy trì thường xuyên, đã phối hợp tổ chức và làm nòng cốt trong học tập, truyền truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện tốt QCDC ở cơ sở. MTTQ và các tổ chức đoàn thể phát huy tốt vai trò trong xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ thông qua việc phối hợp thông tin kịp thời đến các tầng lớp nhân dân về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các dự án, công trình đầu tư, phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng,... Tham gia công tác tiếp công dân, rà soát hương ước, quy ước, giám sát hoạt động của chính quyền và việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Đẩy mạnh giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thông qua Ban thanh tra nhân dân; phối hợp tổ chức bầu trưởng thôn.

Để đảm bảo cho cán bộ và nhân dân đều nắm rõ về nội dung quy chế dân chủ, địa phương đã tổ chức bằng nhiều hình thức như mở hội nghị cán bộ cốt cán quán triệt các nội dung cơ bản của Trung ương, tỉnh, huyện và cơ sở. Mặt trận và các đoàn thể có nhiều hình thức tuyên truyền phong phú như tổ chức lồng ghép trong các buổi sinh hoạt của các đoàn thể, kết hợp với tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thông qua hệ thống truyền thanh, đăng tải trên Trang thông tin điện tử xã, niêm yết tại nhà Gươl các thôn, thông qua tiếp xúc cử tri, các kỳ họp HĐND.

Nhìn chung, xã đã thực hiện tốt Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 góp phần tác động rất lớn đến việc phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh; đặc biệt là

việc củng cố xây dựng hệ thống chính trị tại cơ sở từng bước vững mạnh, tạo được lòng tin của nhân dân đối với chính quyền. Nhân dân tích cực tham gia vào các hoạt động của địa phương, đặc biệt là tích cực tham gia hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, năm 2017, vận động 42 hộ dân hiến đất, với tổng diện tích là 21.537,3 m<sup>2</sup>; đóng góp 105 ngày công chỉnh trang đường làng ngõ xóm. Năm 2018, vận động 62 hộ gia đình hiến đất để xây dựng công trình đường giao thông, với tổng diện tích hơn 23.500 m<sup>2</sup>; năm 2019, huy động nhân dân với số tiền 92.344.000 đồng (người dân hiến đất, cây trồng). Ngoài ra, người dân tháo dỡ nhiều tường rào, công ngõ để phục vụ cho việc xây dựng đường nông thôn. Người dân cũng đóng góp vốn và nhiều ngày công cho việc bắt bóng đèn chiếu sáng công cộng tại các thôn. Trong thời gian qua, đời sống người dân ngày càng được nâng lên, phát huy tối đa mọi nguồn lực trong nhân dân. Ngoài ra, thực hiện tốt quy chế dân chủ đã tác động tích cực đến phong trào xây dựng đời sống văn hóa, cụ thể đã công nhận 73,21 % hộ gia đình văn hóa, và 66,67% thôn văn hóa; công tác xóa mù chữ đạt mức độ 2, Phổ cập GD tiểu học đạt mức độ 3, Phổ cập GD THCS đạt mức độ 2.

Các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, bằng nhiều hình thức như đào tạo nghề, các chính sách giảm nghèo được thực hiện,... Qua đó, góp phần giảm hộ nghèo từ 24,21% (77 hộ) năm 2017 xuống còn 8,93% (30 hộ) cuối năm 2018. Các chính sách an sinh xã hội khác như chăm sóc người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, các đối tượng hộ nghèo, đồng bào dân tộc,... được sự quan tâm của toàn xã hội. Các công trình trọng điểm được thực hiện theo kế hoạch. Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh, ngăn chặn kịp thời các vụ việc vi phạm pháp luật, các tệ nạn xã hội, giữ gìn sự bình yên cho nhân dân.

Công tác sơ, tổng kết đánh giá tình hình thực hiện, rút kinh nghiệm, đề ra giải pháp để tiếp tục thực hiện tốt hơn Quy chế dân chủ ở trên địa bàn xã được quan tâm, chú trọng.

Ngày 15/08/2017, UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 26/KH-UBND về việc Triển khai công tác Hội nghị bầu Trưởng thôn nhiệm kỳ 2017-2020. Công tác triển khai và bầu cử được đảm bảo các quy định tại Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11, Nghị quyết Liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBMTTQVN, Thông tư số 04/2012/TT-BNV và các văn bản pháp lý có liên quan.

## **1.2. Công tác Văn thư- Lưu trữ**

### *a, Công tác văn thư*

UBND xã đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-UBND, ngày 02/01/2018 về việc ban hành Danh mục hồ sơ năm 2018 nhằm góp phần nâng cao hiệu suất và chất lượng công tác tại các cơ quan; đồng thời tạo điều kiện để công tác lưu trữ phát triển, tra cứu thông tin, tài liệu được thuận lợi, nhanh chóng.

- Công tác soạn thảo, ban hành văn bản:

Việc ban hành văn bản của UBND xã được thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư 01/2011/TT-BNV về việc hướng dẫn thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành chính và các văn bản liên quan khác. UBND xã giao công chức chuyên môn thực hiện soạn thảo văn bản luôn đảm bảo thực hiện đúng quy trình, thể thức soạn thảo và ban hành văn bản.

- Công tác quản lý văn bản đi, đến:

Các văn bản đi, văn bản đến của UBND xã đều được tập trung, quản lý tại văn thư. Hàng ngày, Văn thư thường xuyên cập nhật qua phần mềm quản lý văn bản và điều hành để khai thác các văn bản đến, văn bản chỉ đạo của UBND huyện, tỉnh từ đó UBND xã làm căn cứ tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước tại địa phương.

Văn bản đi, văn bản đến được văn thư vào sổ trên phần mềm quản lý văn bản. Từ đầu năm 2017 đến nay, UBND đã tiếp nhận 3.183 văn bản đến và ban hành 1.294 văn bản. Các văn bản đi, văn bản đến sau khi được Lãnh đạo UBND xã phê duyệt và có ý kiến chỉ đạo, Văn thư thực hiện việc chuyển đến cán bộ, công chức chuyên môn để tổ chức triển khai thực hiện.

#### *b, Công tác lưu trữ*

Từ năm 2017 đến nay, văn thư xã đã tiếp nhận chủ yếu là những hồ sơ của lĩnh vực Tư pháp-Hộ tịch, ĐC,XD-NN&MT; Văn hóa thông tin; Chính sách- XH; Văn phòng- Thống kê; hồ sơ của HĐND xã. Tài liệu luôn được thu thập và sắp xếp một cách khoa học, hợp lý, có thứ tự và ngăn nắp; hầu hết các hồ sơ tài liệu được chia thành từng năm nên rất thuận lợi trong việc tra tìm và bảo quản tài liệu.

### **1.3. Công tác Thi đua- Khen thưởng**

Công tác thi đua- khen thưởng trong thời gian qua tại địa phương được quan tâm, triển khai thực hiện khá tốt, phong trào thi đua trên địa bàn xã tiếp tục được duy trì và phát triển góp phần hoàn thành các nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, an ninh- quốc phòng hàng năm tại địa phương.

UBND xã cũng đã quan tâm, chỉ đạo củng cố kiện toàn Hội đồng Thi đua- Khen thưởng, xây dựng quy chế thi đua. Trong năm 2017, 2018, đã tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và phát động phong trào thi đua, ký kết Giao ước thi đua năm 2018, 2019. UBND xã đã công nhận danh hiệu "Lao động tiên tiến" cho 16 cá nhân trong năm 2017 và 18 cá nhân trong năm 2018.

Công tác thi đua, khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng hàng năm đều được tiến hành thường xuyên, kịp thời và đảm bảo đúng quy định.

## **II. Đánh giá chung và kiến nghị, đề xuất**

### **1.Thuận lợi:**

Trong thời gian qua, với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, được pháp luật quy định, Thường trực Hội đồng nhân dân xã đã tổ chức tốt các kỳ họp, quyết định được nhiều vấn đề quan trọng của địa phương, góp phần tích cực vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN.

Trong quá trình thực hiện, UBND xã đã bám sát Nghị quyết của các cấp ủy Đảng và pháp luật Nhà nước để xây dựng kế hoạch, chương trình công tác, từ đó góp phần thực hiện đạt các chỉ tiêu, kế hoạch được giao.

Đội ngũ cán bộ, công chức chấp hành tốt nội quy, quy chế làm việc, quy tắc ứng xử của cơ quan, phát huy được năng lực, tính tự giác, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm trong công việc góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương.

Công tác dân vận chính quyền đã gắn chặt với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của người đứng đầu cơ quan, đồng thời gắn chặt nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội của Đảng bộ xã; gắn với thực hiện quy chế dân chủ cơ sở đã tạo sự gần gũi giữa chính quyền và nhân dân, qua đó vận động nhân dân chấp hành và thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở góp phần làm chuyển biến đáng kể nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền và đoàn thể, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức và người lao động tham gia trực tiếp vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh.

## **2. Khó khăn:**

Hiện nay, UBND xã không có kho lưu trữ cũng như giá kệ để lưu trữ tài liệu nên tình trạng tài liệu lưu trữ bị hư hỏng, xuống cấp gây khó khăn cho việc đảm bảo an toàn hồ sơ, tài liệu.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện công tác nội vụ (từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/05/2019) của xã Thượng Lộ./.

### ***Nơi nhận:***

- Đoàn thanh tra;
- Chủ tịch, PCT UBND xã;
- Các ban ngành, đoàn thể;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Hồ Văn Chính**